

บางกอกแอร์เวย์ส และ แอร์แอสตานา ลงนามข้อตกลง เที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement)

กรุงเทพฯ / 19 สิงหาคม 2558 – บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) และ แอร์แอสตานา (KC) ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประกาศลงนามข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ทำให้ แอร์แอสตานา เป็นสายการบินที่ 19 ที่บางกอกแอร์เวย์สได้ลงนามการทำเที่ยวบินร่วมด้วย

ข้อตกลงในการทำเที่ยวบินร่วมในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารของ แอร์ แอสตานา ในการเดินทางเชื่อมต่อจาก กรุงเทพฯ ไปยังเมืองท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยมของไทย อาทิ เกาะสมุย, ภูเก็ต และ กระบี่ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยผู้โดยสารของแอร์แอสตานา สามารถทำการสำรองที่นั่งและเดินทางได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ผู้โดยสารของ แอร์แอสตานา จะได้รับความสะดวกสบายและการบริการเหนือระดับเมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส อาทิ บริการเช็ททราสัมภาระจากสนามบินต้นทางไปจนถึงสนามบินปลายทาง สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอื่นๆ ที่ทางสายการบินฯ มีให้บริการ ตลอดจนบริการอาหารบนทุกเที่ยวบิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเส้นทางบินที่ให้บริการหรือสำรองที่นั่ง ผู้โดยสารสามารถติดต่อ Call Center 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) หรือเว็บไซต์ www.bangkokair.com

เกี่ยวกับบางกอกแอร์เวย์ส

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (www.bangkokair.com) ให้บริการด้วยสโลแกน "ASIA'S BOUTIQUE AIRLINE" ที่สื่อถึงความ เป็นสายการบินแห่งความประทับใจของเอเชีย เป็นสายการบินเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้บริการนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 24 แห่งทั้งในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย ซึ่งรวม เกาะสมุย ภูเก็ต ตราด (เกาะ ช้าง) และมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชายหาดอันสวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศไทยและของโลก และยังรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญที่ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ได้แก่ สุโขทัย หลวงพระบาง และเสียมราฐ (อังกอร์วัด)

ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์ส มีเครื่องบิน ทั้งหมด 29 ลำ ประกอบด้วย ATR 72-500 จำนวน 8 ลำ ATR 72-600 จำนวน 2 ลำ Airbus 320s จำนวน 8 ลำ และ Airbus 319s จำนวน 11 ลำ

เกี่ยวกับแอร์แอสตานา

แอร์แอสตานา ถือเป็นสายการบินที่ร่วมทุนระหว่าง รัฐบาลประเทศคาซัคสถานและ **British BAE Systems** ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ รัฐบาลคาซัคสถาน 51% และ BAE System 49%. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปลายปี ค.ศ. 2001

เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 โดยทำการบินสู่กว่า 60 จุดหมายปลายทางทั่วโลก จากสนามบินกรุงอัลมาตีและ แอสตานา ปัจจุบันมีเครื่องบินทั้งสิ้น 30 ลำ ทั้งแบบ Boeing767-300ER, Boeing 757-200, Airbus 320 และ Embraer E190